

## Lợi ích của việc sử dụng thuốc chống HIV cho thày y tế n b th p h n d ki n

T&#225;c Gi&#7843;: VOA

Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2012 08:15

---

cho dù có số gia tăng đáng kể là 60% trong số những người nhiễm virus, phân tích mới không đưa ra kết quả tính trọng số đó.



**Thuốc Truvada, được sử dụng để điều trị cho người nhiễm HIV, cũng giúp ngăn chặn virus lây nhiễm cho người khác.**

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng bệnh nhân HIV dùng thuốc tại Hoa Kỳ bị nhiễm căn bệnh AIDS được khuyến khích một cách hiệu quả bằng thuốc đã tăng từ 45% lên 72% trong thập niên vừa qua.

Những cho dù có số gia tăng đáng kể là 60% trong số những người nhiễm virus, phân tích mới không đưa ra kết quả tính trọng số đó.

Phát hiện này là điều quan trọng đối với các chiến lược phòng chống HIV bởi vì bệnh nhân sử dụng thuốc để ngăn chặn virus thường ít có khả năng lây nhiễm HIV cho người khác.

Trong thập kỷ qua, các loại thuốc mới và thuốc viên phối hợp với liệu pháp điều trị đã cải thiện đáng kể việc điều trị HIV.

Các công nghệ ban đầu nhằm đo lường chính xác tác động của liệu pháp dùng thuốc tại bệnh nhân thường phân tích các cuộc xét nghiệm máu một lần, cho thấy 77% đến 87% bệnh nhân nhiễm HIV của Mỹ sử dụng thuốc đã loại bỏ virus ra khỏi máu của họ.

Những nhà nghiên cứu trong bài này đã hỏi câu hỏi dài ngày về hiệu quả lâu dài của phương pháp điều trị thuốc kháng virus.

## Lợi ích của việc sử dụng thuốc chống HIV cho thầy thuốc tiếp nhận đồng tính nam

T&#225;c Gi&#7843;: VOA

Th&#7913; Ba, 24 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2012 08:15

---

Đã đo lường các loại thuốc trị HIV trên át đũa c virut này tở đở n mả c nào trong mả t thỏ i gian, các nhà nghiên cở u tở i Đở i hỏ c Johns Hopkins và Đở i hỏ c Pennsylvania đã xem xét các xét nghiỏ m máu trong mả t thỏ p kỏ cỏ a hỏ n 32.000 bỏ nh nhỏ n tở i 12 cỏ sỏ y tỏ cỏ a Mỏ .

Sỏ vỏ i các cuỏ c khỏ o cỏ u đỏ a trên mả t mỏ u máu duy nhỏ t đỏ i vỏ i mỏ i bỏ nh nhỏ n, cuỏ c khỏ o cỏ u mỏ i phát hiỏ n sỏ bỏ nh nhỏ n ít hỏ n tở i 10% vỏ i quá trình đỏ u trỏ đã làm giỏ m bỏ t tỏ i virus HIV đỏ mả c không thỏ phát hiỏ n đỏ c.